

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

สิบต้น ๆ

วันที่ ๒๗ เมื่อก่อนนี้ ทองคำได้ ๑ บาท ดอลลาร์ได้ ๕ ดอลลาร์ กฐินเงินสดได้ ๘ กอง ทองคำไม่มี ทองคำได้ใหม่ยังไม่ได้มอบเข้าคลังหลวงได้ ๒๐๒ กิโล ๔๔ บาท ๙๕ สตางค์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๕,๒๖๒ กิโล กฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กองนั้น ทองคำได้ ๔๖๓ กอง เท่ากับน้ำหนัก ๑ กิโล ๕๐ บาท ๓ สลึง เงินสดได้ ๒,๒๓๓ กอง เท่ากับเงินสดเรา ๓,๕๗๑,๒๐๐ บาท รวมกฐินทองคำและเงินสดได้ ๒,๖๙๕ กอง ยังขาดอยู่อีก ๘๑,๓๐๕ กอง

หมุนละคราวนี้ ทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระเจ้าพระสงฆ์หมุนช่วยกันคราวนี้ เราไม่หมุนใครจะหมุน ชาติเป็นของเราทุกคน พระสงฆ์มาบวชอยู่ตามที่ต่าง ๆ วัดต่าง ๆ มีพ่อแม่แม่อยู่ตามบ้านตามเรือนเหมือนกัน พ่อแม่อดอยากขาดแคลนจำเป็นลูกจะอยู่เฉย ๆ ได้หรือ ก็ต้องดิ้นช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เราจึงต้องหมุนไปตาม ๆ กัน เฉพาะอย่างยิ่งคือกรรมฐานนี้ช่วยเต็มกำลัง กรรมฐานทั้งฝ่ายธรรมยุตฝ่ายมหานิกายไม่นิยม ว่าพระกรรมฐานพอ รวมกันด้วยกันทั้งนั้น

นี่พูดถึงเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นลูกของประชาชนทั่วประเทศไทย ท่านอยู่ในสถานที่ใด ๆ ก็คือลูกมีพ่อแม่มีชาติ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความกระเทือนจึงถึงกัน พระอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนก็ต้องรำลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงชาติของตน ถึงความบกพร่องขาดเขินในชาติของตน ซึ่งจะต้องได้ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถนั่นเอง พระสงฆ์จึงต้องได้ช่วยกัน แล้วสายกรรมฐานรู้สึกมากนะ นี่ทราบที่ท่านกำลังประชุมกันที่จะช่วยกันคนละไม้ละมือในที่ต่าง ๆ วัดใดตั้งอยู่ในสถานที่ใดก็รวบรวมศรัทธาญาติโยมเข้ามาตามจุดนั้น ๆ แล้วก็รวมเป็นผ้าป่าทองคำเข้ามา เราแน่ใจว่า ๘๔,๐๐๐ กองยังไงต้องพอ แต่เวลาเดินทางก็มีไม้เรียวมีไม้เท้าไปเรื่อย ๆ ไล่เข้าไปเรื่อย จะถึงจุดหมายนั้นก็ตามนะทางนี้ต้องตีเรื่อย ไม่ให้นอนตามทาง ชี้เกียจลูกก็ไม่ได้เรื่องนะ ตีกันเรื่อยเลย

กฐิน ๘๔,๐๐๐ กองหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ของอุบายแห่งชาติไทยของเรา ชาติก็หมุนไปทางหนึ่ง ศาสนาก็หมุนไปทางหนึ่ง เพื่อชาติเพื่อศาสนาอันเดียวกัน ให้ได้ทองคำ ๑๐ ตันนะพี่น้องทั้งหลาย อยากรอวันนี้ต้องเด็ดขาด ประกาศชื่อเสียงความสามารถแห่งความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ คือประกาศตนออกเป็นทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ในการช่วยชาติคราวนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่

มากที่สุดเดียว เราจึงต้องได้พิจารณาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามเป็นประวัติศาสตร์ไปแหละ ประวัติการณ์ประวัติศาสตร์จะปรากฏขึ้นในระยะนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่น

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ปรากฏในสิ่งที่เป็นมงคลจากพี่น้องชาวไทยเราที่รักชาติ เสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ประกาศก้องขึ้นมาเป็นทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วตามมาอีกด้วยดอลลาร์ นี่ก็เป็นล้าน ๆ แล้วเวลานี้ ดอลลาร์เราก็ได้ ๗ ล้าน แล้วต่อไปนี่ก็จะขยับขึ้นเรื่อย ๆ ตามทองคำไปเรื่อย ๆ สำหรับเงินสดจะมาแยกเป็นทองคำด้วย แยกออกไปช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศอีกเหมือนกันไม่ว่าใกล้ว่าไกล เอาขอบเขตของเมืองไทย เป็นขอบเขตที่เงินของพี่น้องชาวไทยนี้จะเจือจางไปถึงกันหมด เงินสดจึงบอกแน่นอนไม่ได้ มีอยู่สองภาค ภาคหนึ่งเจียดซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง อีกภาคหนึ่งแยกออกไปช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ดังที่ได้ประกาศและได้ปฏิบัติมาโดยลำดับแล้ว

เราชื่นใจกับการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่ได้ทองคำน้ำหนักถึง ๕ ตันนี้มัน ของเล่นเมื่อไร แล้วเราต้องการจะให้ได้สมศักดิ์ศรีดงามแห่งชาติไทยของเราอีก ๕ ตัน ฟาดทีนี่เป็น ๑๐ ตันนี้เป็นอย่างน้อย ขออย่าให้หลุดให้ขาดไปแม้กิโลหนึ่งก็ไม่ได้นะ ต้องให้เต็มเลย ส่วนที่จะได้มามากเพิ่มเข้าไปอีก ๆ นั้นเป็นเครื่องประดับชาติไทยของเราให้เสริมความสวยงามยิ่งขึ้น จะให้ตานั้นไม่ได้นะ ความมุ่งมั่นของหลวงตาต่อพี่น้องชาวไทยมุ่งมั่นสุดขีดนะไม่ใช่มุ่งมั่นธรรมดา ได้พูดแล้วว่าเป็นสองครั้งนี้แล้วในชีวิตของเรา นี้ได้พูดให้พี่น้องชาวไทยทราบเสมอมา

ครั้งแรกก็คือ บวชเข้ามาแล้ว มีความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานแล้วก็เชื่อมั่นอย่างถึงใจจากหลวงปู่่มั่นของเราไม่มีที่สงสัยแล้ว จึงขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสเอาตายเข้าว่าเลย ไม่ตายให้รู้ ไม่ตายให้ได้ เราต้องการจะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้ จะไม่กลับมาเกิดอีก โนนฟังซิ แล้วความมุ่งมั่นนี้มันดังทุกอย่างนะ ความทุกข์ความลำบากยากเย็นเข็ญใจไม่สนใจ มีแต่ความมุ่งมั่นจับจุดที่เราต้องการ เอ้า เป็นก็เป็น แม้จะไม่เคยสลบแต่ถึงคราวจะตาย เอาตายเลย นู่นนะฟังซิ นี่ละเรามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์เป็นอันดับหนึ่ง เป็นครั้งที่หนึ่งในชีวิตของเรา

เราไม่ได้ลื้มเพราะทำทุกอย่างทำด้วยความถึงใจถึงอรธถึงธรรมจริง ๆ การบำเพ็ญก็เอา ควรเป็น ๆ ควรตาย ๆ อย่างไรก็ตามให้ถึงจุดที่หมาย สละลงเต็มเหนี่ยว นี่อันหนึ่ง เป็นยังใจธรรมพระพุทธเจ้าขัดแย้งกันใหม่ เหตุกับผลขัดแย้งกันยังใจ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีมากได้ดีมาก ทำความชั่วมากได้ความชั่วมาก ๆ แล้วได้ทุกข์มาก ๆ ถ้าทำความดีมากและมาก ๆ ก็ได้ดีมาก และได้ดีมาก ๆ สุดยอดแห่งความดีและสุดยอดแห่งความชั่วเหมือนกัน นี่เหตุของพระพุทธเจ้ากับผลติดกันไปอย่าง

นี้ไม่เคยแยกกันเลย เพราะฉะนั้นเราผู้เชื่อพระพุทธานุศาสนาคือเชื่ออรรถเชื่อธรรม เชื่อบุญเชื่อกรรมของเรา เราก็อธิษฐานว่า เมืองไทยของเรานี้จะขึ้นได้ด้วยความราบคาบ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งคนไทยเราทั้งชาติ ขึ้นได้ไม่สงสัย

จุดที่กำหนดไว้นี้ไม่สุดวิสัยของชาติไทยเราที่จะอ้อมจะแบกขึ้นได้ ต้องได้ นี่อันหนึ่ง นี่เป็นความมุ่งมั่นของหลวงตาที่มุ่งต่อชาติไทยของเรา อันดับที่สองที่แยกมาจากความเพื่อจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ พร้อมด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างเราก็อธิษฐานที่ต่อไม่ได้แล้ว เหตุของเราที่บำเพ็ญมาอย่างไร ๆ มาบวกเป็นผลเป็นที่พอใจของเรา นี่เรียกว่าเหตุกับผลพร้อมกันแล้วถึงตมเลย ธรรมพระพุทธเจ้าจึงปราศจากเหตุผลไม่ได้นะ รวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรม นี่เป็นอันดับหนึ่ง

อันดับที่สองได้ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายก็แบบเดียวกันอีก พอเป็น ๆ พอตาย ๆ ให้ถอยไม่มี อย่างพี่น้องทั้งหลายเห็นนั้นละ เราเอาจริงเอาจังทุกอย่าง นี่ก็พยายามที่จะอ้อมชาติของเราขึ้นจากหล่มลึก หล่มลึกนั้นคืออะไร คือหลุมพินหลุมไฟหลุมมูตรหลุมคูดเต็มอยู่ที่หล่มลึกที่เมืองไทยเราจะไปจมอยู่นั้น ในระยะ ๓-๔ ปีผ่านมานี้ แล้วจึงต่างคนต่างลากขึ้นมาจากหลุมพินหลุมไฟ หลุมความทุกข์ความทรมาน หลุมมูตรหลุมคูดซึ่งไม่มีใครปรารถนา ให้ขึ้นมาสู่ความสว่างด้วยความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงของเรา ตั้งขึ้นก็ ยังไงคราวนี้ทองคำต้องให้ได้ ๑๐ ตัน แล้วสมบัติ นอกจากนั้นที่ระดับชาติของเราเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบ เช่น ดอลลาร์ เงินสด ที่จะแปรกระจายออกไปให้เป็นความสว่างตามสถานที่ต่าง ๆ นับแต่สถานสงเคราะห์โรงเรียนหรือคนทุกข์คนจน จนกระทั่งโรงพยาบาล แล้วที่ราชการต่าง ๆ สว่างหมดไปหมด จากเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาค

เงินเหล่านี้ไม่ไปไหนขอพี่น้องทั้งหลายตายใจได้เลย หลวงตาชี้นิ้วเลย บาทหนึ่ง หลวงตาไม่เคยมีเป็นมลทินในหัวใจเลย ว่า ได้แยกเงินพี่น้องทั้งหลายมาใช้เป็นมหาโจรขโมยสมบัติของชาติมาอย่างลึกลับโดยอ้างตัวเป็นผู้นำอย่างนี้ไม่มี ให้จำให้ตื้นชื่อนี้ เราช่วยขนาดนั้นจะช่วยชาติบ้านเมืองของเรา แล้วก็ขึ้นมาโดยสมบูรณ์ ดังที่ผลงานที่แสดงออกไปทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ สถานที่ต่าง ๆ จากเงินสดของเรานี้ออกไป จากนั้นก็ดอลลาร์ ทองคำเข้าระดับคลังหลวงของเราแล้วเวลานี้สว่างมากทีเดียว นี่เป็นครั้งที่สองที่ตัวเองเป็นความทุกข์ความลำบากมาก ถึงขนาดที่เสียสละ ชีวิตก็ไม่เสียตายเพื่อชาติแล้วก็เพื่อเรา เอาตายก็ตาย จะให้ถึงพระนิพพานเท่านั้น

นี่ก็สาธุทันทีเลย เป็นยังไงสวาทาธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบไหม พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไร ผลตอบแทนเป็นศาสดาเอกของโลก เหตุคือถึงขั้น

สลบไสล นักใหม่สำหรับศาสดาองค์เอกของเราตามนิสสัยวาสนาที่ทรงบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันบรรดาพระพุทเจ้าทั้งหลาย บางองค์เสด็จออกไปนี้ อย่างพระอรียเมตไตรยวัน บำเพ็ญสำเร็จเป็นอรหันต์ชั้นที่ร่มไม้กาะทิง อันนี้ไม่นาน พระพุทเจ้าของเราบำเพ็ญอยู่ถึง ๖ ปี ถึงขั้นสลบไสลนี้ตามนิสสัยวาสนาที่หนักเบาต่างกันน้อยต่างกัน ก็ไม่ได้ปล่อยนิสสัยวาสนาของตัวเอง บินตามนิสสัยวาสนา เอ้า หนักก็หนักเบา ก็เบาชดกันเลยถึงขั้นสลบ เอา สลบ ถึงขั้นจะตายพระองค์จะต้องตายก่อนพวกเรา ยังไม่ได้เป็นศาสดาตายให้เห็นแล้วนะ นี่ไม่ตายจากสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นเป็นศาสดา นี่ละเหตุของพระพุทเจ้าที่บำเพ็ญมาหนักใหม่ แล้วผลเป็นศาสดาของโลกสมดุลกันใหม่

นี่ละเรียกว่าธรรม ได้ผลมาเป็นที่สมบุรณ์จากเหตุที่สมบุรณ์มาด้วยกันแล้วมาสอนพวกเรา ตรัสออกมาเป็นธรรมะสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลไม่มีผิดพลาด ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินเถิด ตถาคตจะพาลงนรกไม่มี ไม่ว่าพระพุทเจ้าพระองค์ใดขอให้ยึดเราตถาคตทุก ๆ พระองค์ พระพุทเจ้าทุกองค์ เฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทเจ้าของเรา เอ้า ยึดไม่มีผิดมีพลาดนะ ขอให้ยึด

ระวังแต่เรื่องกิเลสมันกระชิบกระชาบโจมตีเรานั้นแหละ มันกระชิบกระชาบอยู่รอบตัวของเรามาจากความคิดความอ่านได้เห็นได้ยินได้ฟัง มีแต่เรื่องกระชิบกระชาบเข้ามาลากเราลง ให้ระวังอันนี้ให้ดี ให้เอาธรรมจับตามไปโดยลำดับ สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ อันใดที่จะเป็นภัยต่อตัวเราให้ปิดออก ๆ จากความสัมพันธ์ทางตา หู จมูก เหล่านี้ปิดออกไม่ได้ เอาตั้งแต่สิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรให้ยึดมาเป็นคติเครื่องเตือนตนสอนตน นี่เรียกว่าธรรมประคองใจประคองตัวของเรา เราจะมีผลความสำเร็จเป็นลำดับลำดับไป นี่เรียกว่าเหตุกับผลเป็นอย่างนี้นะ ความสุขนั้นคือเป็นผล ความสงบเย็นใจเป็นผลจากการรักษาตัว นี่ดำเนินมาอย่างนี้ นี่พระพุทเจ้าของเราก็ตดำเนินมาอย่างนี้ แล้วเป็นศาสดาสอนโลกออกมาด้วย สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ๆ ไม่มีผิดมีพลาดสมบุรณ์แบบทุกอย่าง ในสิ่งที่พระองค์ทรงชี้แจงยังงี้แล้ว ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะไม่ผิดพลาดเลย เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชั่วให้ละนะ ไม่ละเอาจริง ๆ โดนจริง ๆ ฝ่ายดีก็ถึงจริง ๆ ไม่สงสัย จับอันนี้ให้ดี

นี่เราก็ได้บำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถของเรา เราพอใจทุกอย่างเต็มหัวใจ เหตุก็ทำมาถึงขั้นจะสลบไสลถึงจะตายก็มีบางครั้ง มันก็เป็นอยู่เรื่อย ๆ นะ เพราะหนักมากเรื่องความเพียรหลงตาพุดให้ใครฟังไม่ยอมมีใครเชื่อนะ แต่ท่านทั้งหลายคุณนึสสัยก็แล้วกัน ถ้างได้ตัดสินใจลงตรงไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลย อันนี้ตัดสินใจลงเพื่อความ เป็นพระอรหันต์และให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ หลังจากได้ฟังธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ สนับสนุนปรีดิ์ที่เราเรียนมาแล้วถึงใจ ใส่ปิ้งตั้งแต่บัดนั้นมา นั่นแหละที่ว่าทุกข์มากที่

สุด หลังจากได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูจารย์มั่น นี้เรียกว่าหนักมากที่สุด ทุ่มเลย ๆ พูดถึงเรื่องความพากเพียรนี้ ใครจะไม่เชื่อละนะ เพราะเขาไม่ได้ทำเขาจะเชื่อได้ยังไง เราทำเราเป็นผู้ทำเองประจักษ์กับตัวของเรา เชื่อไม่เชื่อจะไปสนใจอะไร หลักฐานพยานอยู่กับเราทุกอย่าง ทั้งเหตุก็ประจักษ์อยู่กับเรา ทั้งผลก็ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเรา เราจะไปสนใจกับอะไรเชื่อไม่เชื่อ ดังพระพุทธเจ้ามาสอนโลก ท่านไปหาใครมาเป็นสักขีพยานแล้วจึงจะนำธรรมมาสอนโลกได้ ท่านสอนโลกด้วยความสมบูรณ์พูนผลมา

นี่ละที่ได้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายเป็นครั้งนี้ช่วยชาตินี้ เอาจริงเอาจังมากที่สุดทีเดียว ถึงขั้นจะขอขาดขาดไปเลย เรื่องความกล้าความกลัว เราพูดจริง ๆ เราไม่เรามีก็บอกไม่มี เราช่วยโลกด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ เราไม่มีกิเลสค้นหาแฝงเข้า เช่น แฝงว่าความแพ้วความชนะ ความได้ความเสีย ความกล้าความกลัว กับหัวใจเราไม่มี มีแต่ธรรมล้วน ๆ ที่สอนโลกเวลานี้ ใครผิดใครถูกอะไรประกาศลงเป็นขนาดล้นโลกก็ตาม เป็นแต่เสียงธรรมล้นโลกไม่ใช่เสียงกิเลสค้นหา เสียงพินเสียงไฟจะเผาโลกนะ เป็นแต่เสียงธรรมทั้งนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดี ธรรมเหล่านี้เราได้ปฏิบัติต่อตัวของเรามาเป็นที่พอใจแล้วจึงได้นำมาสอนโลก แล้วจะกลายเป็นไฟไปเผาโลกได้ยังไง

การเทศนาว่าการหรือการโต้ตอบปัญหาแล้วแต่โต้ตอบด้วยเหตุด้วยผล ด้วยอรรถด้วยธรรม เทศนาว่าการด้วยเหตุด้วยผลด้วยอรรถด้วยธรรมล้วน ๆ ที่จะเป็นเครื่องชักจูงบรรดาประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาให้ติดให้ตั้งตามอรรถตามธรรม จะได้พ้นภัยไปโดยลำดับ ๆ โดยถ่ายเดียวเท่านั้น เราไม่มีอะไรเป็นภัยต่อโลก การแสดงออกทุกแง่ทุกมุม เราบอกว่าเราไม่มี เราไม่ได้อยู่ในวงกรณีพิพาทระหว่างกิเลสกับธรรมพัดกัน ๆ แต่นี้เป็นธรรมล้วน ๆ แล้วไม่ได้อยู่ในนั้น เป็นธรรมสอนโลกล้วน ๆ เพราะฉะนั้นเราถึงพูดได้ทุกแบบทุกฉบับตามธรรมที่เห็นเป็นกาลอันควรแล้ว ไม่ได้คำนึงว่านั่นผิดไปถูกไป ถูกล้วน ๆ แล้ว หนักก็ถูกแบบหนัก เบาก็ถูกแบบเบาเสียบบ ๆ เคียง ๆ ก็ถูกแบบเสียบบ ๆ เคียง ๆ เอาจนฟ้าดินถล่มก็ถูกตามแบบของฟ้าดินถล่ม เพราะกิเลสมีหลายประเภท กิเลสอย่างเรามี อย่างหนักมี อย่างหนักมากก็มี ธรรมเครื่องปราบกิเลสต้องมีหลายประเภทด้วยกัน จะประเภทเดียวกันไม่ทันกัน นี่ละธรรมสอนโลก

ท่านทั้งหลายอย่าได้มาคำนึง มาคิดว่าหลวงตาบัวดูดำ นี่เป็นวิธีการของธรรมที่จะปราบความชั่วช้าลามกของกิเลสซึ่งมันกำลังต่อต้านตลอดเวลา ถ้าทำอะไรออกมาจะไปกระเทือนห้วงมัน มันตอบโต้หาว่าพูดสกปรกโสम्म พูดหยาบพูดโลนพูดดูพูดดำ นี่คือกิเลสมันต้านทาน ตัวหยาบโลนที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลส ตัวสกปรกโสम्मที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลส ที่มันพอกพูนอยู่ในหัวใจให้จมอยู่ในกองทุกข์อันนั้น ล้วนแล้วตั้งแต่

ความหยาบโลน ล้วนแล้วตั้งแต่ความสกปรกโสภณของมัน ล้วนแล้วแต่ความหลอกลวง ต้มตุ๋นของมันทั้งนั้น โลกจะได้รับความสุขความเจริญจากกิเลสทั้งหลายไม่มีทาง นอกจากอรรถจากธรรมที่ชำระล้างด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งหนักทั้งเบา ทุกประเภทของธรรมที่จะชำระล้างมาพอให้มองเห็นตัวสัตว์ตัวบุคคลบ้าง มองเห็นบุญเห็นบาปบ้างเท่านั้น อย่างอื่นไม่มีธรรม

ขอให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ เรายันด้วยหัวใจของเรา หัวใจของเราไม่มีกิเลส แม้เม็ดหินเม็ดทรายเราก็บอกว่าไม่มีมาได้ ๕๔-๕๕ ปีนี้แล้ว เราไม่มีเราก็บอกไม่มี เวลา มันมีก็บอกว่ามี ไปนั่งอยู่บนภูเขาคจะพืดกับกิเลส กิเลสพาดพาดพาดพาดลงมา น้ำตาร่วงลงมาเรลิมเมื่อไร หือ มึงเอาภูเขานี้ ไม่ได้ลิมถึงใจ ความถึงใจนี้แหละที่โดดเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารย์ ถ้าว่าเป็นหินลับก็คือมัน ร่มโพธิ์ร่มไทรก็คือมัน อยู่ไหนหมด ไปอบรมมาแล้วเอาอีกพืดอีกพาดอีก เอ้า ไปอีกกลับมาอีกไม่ถอยนะ ลงภูมึงแล้วมันจะถอยได้ยังไง ฟังว่าภูมึงน้ำตาร่วง นี่เวลากิเลสมันหนาเห็นไหม อยู่ในหัวใจดวงนี้ เวลาเราจะไปพืดมัน พอขึ้นเวที่ยังไม่ได้ยกครูเลยมันเตะที่เดียวตกพาดเวที่ลงไปแล้ว ตกไปแล้วไปพาดพาดด้วยไม่เป็นทำนะ แล้วกลับไปกลับมาอยู่นั้นนะ หลายครั้งหลายหนก็เห็นกิเลสมันเอนมันเอียงแล้วมันพาดพาดบ้างละที่นี่ เพราะสู้ไม่ถอย

สุดท้ายมันกับเราก็พาดพาดด้วยกัน มันพาดพาดบ้างเราพาดพาดบ้าง เราก็ได้กำลังใจ มันพาดพาดเพราะเหตุใดอุปายใดกิเลสถึงพาดพาดได้ จับอุปายนั่นไว้พืดกิเลสหนักเข้า ๆ กิเลสก็ค่อยพาดพาดไปมากเข้า ๆ ๆ สาธุ พืดให้มันเต็มมันเลย เมื่อมันพาดพาดเต็มที่แล้ว เอ้ากิเลสตัวไหนมา ๆ นี่ถึงขั้นธรรมเกรียงไกร เกรียงไกรอย่างนั้นนะ เพราะการอบรมไม่หยุดไม่ถอย ส่งเสริมไม่หยุดไม่ถอย ที่นี้กิเลสพาดพาดลง สุดท้ายแย็บออกมาขาดสะบั้น ๆ นี่เป็นสติปัญญาประเภทของธรรมอัทธโนมัตติ ฆ่ากิเลสได้ทุกประเภทไม่มีอะไรเหลือ เช่นไปตายให้กิเลสไว้เลย เมื่อถึงธรรมขั้นนี้แล้วเป็นในหัวใจตัวเอง ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธรเจ้า แสดงไว้เรียบร้อยแล้ว ภาวนามยปัญญา นี่ละเป็นธรรมฆ่ากิเลส ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วน ๆ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังหนึ่ง จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาไตร่ตรองของสามัญชนทั่ว ๆ ไปหนึ่ง ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วน ๆ นี่สำคัญมากเราเรียนเรากัง มันเกิดขึ้นได้ยังไง ๆ

เวลาออกไปปฏิบัติมาเจอปัญญาขั้นนี้ สติขั้นนี้ ปัญญาขั้นนี้ ขึ้นอ้อ อย่างนี้เอง ที่นี้หมุนตัว นี่ละธรรมจักรก้าวเดินแล้วที่นี้ กิเลสหลบทันก็ทัน ไม่ทันขอขาด นี่ละปัญญาอัทธโนมัตติธรรมอัทธโนมัตติแก้กิเลสโดยอัทธโนมัตติ แต่ก่อนกิเลสเหยียบหัวเราเป็นอัทธโนมัตติของมัน ไม่ว่าคิดอ่านปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นกิเลสนำทาง ๆ ทั้งนั้น ได้เห็นได้ยินได้ฟังมีแต่เรื่องกิเลสลากไป ๆ แต่พอถึงขั้นเราซึ่งได้รับการอบรมมามีกำลังขึ้นมา ที่นี้ก็เริ่มรู้ ๆ

เขาหงายเราหงาย กิเลสก็หงายเราก็กิเลส หายไปหงายมากกิเลสก็หงายหมาได้เหมือนกัน โพล่มาไม่ได้สติปัญญาอันเกรียงไกร คือสติปัญญาอัตโนมัติหนึ่ง สติปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาหนึ่ง เชื่อมโยงถึงกัน อย่างว่าแต่นิวเคลียร์นิวตรอนอย่างสมัยทุกวันนี้เราไม่ยกพูด เลยนั่นอีกครอบโลกธาตุเลย ปัญญาขั้นนี้ไม่มีอะไรจะผ่านได้เลย ขาดไปเองนะ เพราะอันนี้ทำงานเอง อะไรที่เป็นข้าศึกขาดไป ๆ ๆ เลย

จนถึงขนาดฟ้าดินถล่ม นี่ฟังซิ เราเคยคาดเคยคิดอะไร ความรู้ความเห็นที่จะเป็นขึ้นมาถึงขนาดฟ้าดินถล่ม ก็เกิดขึ้นจากความพากความเพียรตั้งแต่ขั้นหงายหมามา น้ำตาร่วงมานั้นแหละ หลายครั้งหลายหน กิเลสก็หงายเราก็กิเลส สุดท้ายมีแต่กิเลสหงายเป็นส่วนมาก และหงายโดยลำดับ แพล็บออกมาไม่ได้หงายเลย ฟาดกิเลสม้วนเสื่อไปหมดเลย โลกุตระธรรมนั้นชื่อนะ ธรรมชาตินั้นเหนืออีกนะ พูดไม่ถูกแต่ความรู้ภายในใจไม่สงสัย ที่เราจะตั้งสมมุติออกมานี้เป็นเรื่องสมมุติ ยังไงมันก็ไม่ตรงกับธรรมชาตินั้นแหละ แต่มันเป็นกรุหมายป้ายทางพอให้เป็นกำลังใจที่จะยึดอันนั้นเป็นหลัก เป็นเกณฑ์แล้วก้าวเดินได้ เพราะฉะนั้นเรื่องสมมุติจึงติดแนบไปตลอดนะ นี่ละเราช่วยเราช่วยอย่างนั้น ต่อจากนี้เราก็มาร่วมช่วยพี่น้องชาวไทยเรา ตั้งแต่ขั้นร้องไห้มาเลยนะ ร้องไห้ร้องอย่างถึงใจทีเดียว จากนั้นมาก็หมนเลย หมนมาตลอดอย่างทุกวันนี้

เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ได้อาศัยบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามหลังตลอดมา ไม่มีข้อที่น่าต้องติในกำลังวังชาตลอดถึงการบริจาคมากน้อย ว่าอะไรถึงไหนถึงกันเรื่อยมา ๆ นี้ก็จะเอาให้ถึงจุดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เอ้า ทุกคนนะพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาเป็นหัวหน้าได้พาพี่น้องทั้งหลายเสียสละเพื่อชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นขอทุกท่านจงเป็นนักเสียสละเพื่อชาติไทยของเรา ด้วยการทุ่มกำลังวังชาที่จะหนุนชาติของตนให้ขึ้นสว่างงาม ขอให้ทุก ๆ ท่านฟังอย่างถึงใจ ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อชาติไทยของเราจะเป็นความสว่างงาม เป็นคู่เคียงกับโลกเขา เขาจะไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามชาติไทยของเรา

เรามีลูกคนหนึ่งใครมาดูถูกได้เมื่อไรลูกของเรา มีหมาตัวหนึ่งอยู่ในบ้านใครก็มาดูถูกไม่ได้ นี่เราเป็นคนทั้งคน ชาติไทยทั้งชาติใครมาดูถูกได้เหอ พิจารณาให้ตื่นตระตระงัน เอาให้ถึงใจทุกคน ๆ แล้วชาติไทยของเราจะขึ้นด้วยความรักสงวนชาตินั้นแหละ ไม่ไปไหน เอาละเพียงเท่านี้ก่อน ๑๐ ตันนะ ๆ มันต้องโฆษณาเรื่อยทอง ๑๐ ตัน ต้องตีเรื่อย ๆ กำลังก้าวเดิน ทางนี้ก็ตีเรื่อย ๆ ซิ ๑๐ ตันนะ เอาละ